



Các người không được cấm người cạnh nhà gắn khúc gỗ lên hàng rào của mình. Sau đó, ông Abu Huroiroh nói: Ta nhận thấy các người phản đối điều đó thì phải? Ta xin thề với Allah là ta sẽ ném khúc gỗ đó lên vai của các người.

Thiên Sứ của Allah nói qua lời thuật của ông Abu Huroiroh: {Các người không được cấm người cạnh nhà gắn khúc gỗ lên hàng rào của mình.} Sau đó, ông Abu Huroiroh nói: Ta nhận thấy các người phản đối điều đó thì phải? Ta xin thề với Allah là ta sẽ ném khúc gỗ đó lên vai của các người.

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Mỗi người đều có một số bốn phận nhất định đối với hàng xóm của mình, Thiên Sứ của Allah đã khuyến khích luôn duy trì tình nghĩa hàng xóm, cũng là điều mà Jibril thường dặn dò Thiên Sứ của Allah thậm chí làm Người ngộ nhận sẽ được thừa kế tài sản của nhau, bởi bốn phận đối với hàng xóm là rất lớn. Vì vậy, mỗi người phải luôn cư xử tốt với hàng xóm, tế nhị trong quan hệ, xem trọng lẫn nhau và tránh tối đa gây phiền hà bằng lời cũng như hành động. Trong những cách đối xử tốt với người hàng xóm cần phải giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi đôi bên có việc cần giúp đỡ miễn sao không có hại đến bản thân hoặc chỉ thiệt hại chút ít nhưng có thể giúp hàng xóm được nhiều điều lợi. Thí dụ: Khi người cạnh nhà muốn lắp khúc gỗ lên hàng rào của mình, điều đó không có hại đến mình nhưng nhà bên cạnh thì rất cần thì không được phép cấm người bên cạnh lắp khúc gỗ đó, nếu không gì nhờ đến lãnh đạo cưỡng bức cho lắp khúc gỗ đó trong trường hợp nhà bên cạnh không đồng ý. Trường hợp có hại đến chủ hàng rào nếu lắp khúc gỗ lên thì không bắt buộc chủ hàng rào đồng ý. Khi ông Abu Huroiroh tỏ thái độ không tán thành điều này thì ông lên tiếng hăm dọa mạnh tay đối với ai không đồng ý về điều này bởi đây là bốn phận mà Allah đã bắt buộc con người thực hiện với láng giềng bên nhà. Và giới 'Ulama đã đồng thống nhất cấm lắp khúc gỗ lên hàng rào nhà hàng xóm khi mang lại thiệt hại đến chủ hàng rào, ngoại trừ được sự đồng ý của chủ hàng rào, bởi Thiên Sứ đã nói: {Không được tự hại mình, hại người.}

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

